

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

Số: /UBND-TH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2023

Về việc Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh trong năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh tại Công văn số 2359/SKHĐT-XTĐT ngày 24/11/2023 về việc Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh trong năm 2023; Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 526/BC-TCKH ngày 07/12/2023, UBND thành phố tham gia đánh giá một số nội dung có liên quan như sau

1. Đối với chỉ số Gia nhập thị trường

Các thủ tục về đăng ký Doanh nghiệp được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh Quảng Ngãi. UBND thành phố (*cụ thể là phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố*) thực hiện việc cấp đăng ký Hộ kinh doanh.

Trong năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động Smartphone đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký Hộ kinh doanh. Đồng thời, thực hiện Công văn số 5033/BKHĐT-ĐKKD ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Công văn số 3373/UBND-TTHC ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh khi triển khai thực hiện TTHC theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023; từ ngày 01/7/2023 đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh trên cả 03 ứng dụng: ứng dụng “DVC Quảng Ngãi” được xây dựng trên thiết bị di động; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh tại địa chỉ <http://dichvucong.quangngai.gov.vn>; Cổng đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch & Đầu tư để thuận tiện cho người dân trong quá trình nộp hồ sơ.

Các quy trình, thủ tục, thời gian, phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật thường xuyên, liên tục và niêm yết công khai, đầy đủ tại nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thành phố theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể, hợp tác xã thực hiện đúng quy định hiện hành, không gây phiền hà, sách nhiễu. Năm 2023, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý thuộc lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và hợp tác xã ước 3.150 hồ sơ. Trong đó, cấp mới 2.150 Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng vốn đăng ký ước đạt 557 tỷ đồng.

2. Đối với chỉ số Cạnh tranh bình đẳng

Thành phố quan tâm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư phát triển trên địa bàn. Thực hiện công bố rộng rãi về kế hoạch và các dự án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời cung cấp thông tin thường xuyên về thị trường và cảnh báo các thị trường cho doanh nghiệp. Khuyến khích tạo điều kiện phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, bình ổn giá, kiềm chế lạm phát trên địa bàn theo các chương trình, chính sách đã ban hành của Trung ương cũng như của địa phương.

Tăng cường hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, lừa đảo trong kinh doanh, vi phạm bản quyền và gian lận thương mại...đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thường xuyên theo dõi tình hình cung - cầu hàng hóa, trong năm không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến gây xáo trộn thị trường

Hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm của đơn vị nhằm bảo vệ được thương hiệu của mình và nâng cao chất lượng cạnh tranh trên thị trường. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm mới máy móc, trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Đối với chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh

Qua rà soát, UBND thành phố nhận thấy trong thời gian qua, các cơ chế, chính sách, chủ trương của UBND tỉnh đều được các cơ quan, đơn vị thành phố triển khai thực hiện kịp thời đúng quy định.

Trên đây là kết quả phối hợp nâng cao một số chỉ số thành phần PCI của UBND thành phố, gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP HĐND&UBND TP;
- Phòng TCKH TP;
- Lưu VT, TCKH (H).

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm